

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
๑. ราคายางตกต่ำสุดขีด	ข่าวสด
๒. โรงผลิตน้ำ	ข่าวสด
๓. จับข่าว เอามายำ	มติชน
๔. เทศกาลโคนม	บ้านเมือง
๕. 'บุรีรัมย์'ระดมพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน 'หวัดนก'	คมชัดลึก
๖. ทูทซ์ชี้รัฐลดยแพนาปรัง ๕ ล.ไร่ เหมินจํานำเสีงขาดทุนอ่วม ต้นละ ๑,๕๐๐บาท เกษตรกรรอนช่วยพยุงราคาปลดหนี้	โพสต์ทูเดย์
๗. ๕ จว.บิบจ่ายเงินจํานำข่าวบุรีรัมย์ขีดเส้น ๒๕ ม.ค.ฟ้องเชือดแพ่ง-อาญา	แนวหน้า



ข่าวสด

วันที่ : อาทิตย์ 19 มกราคม 2557

ปีที่ : ฉบับที่: 8,452 หน้า: 8

คอลัมน์ : ราคาอย่างต่ำต่ำสุดขีด

ราคาอย่างต่ำสุดขีด

นายสุคนธ์ ลิ้มแหลมทอง รองนายก
รัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิด
เผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้แจ้งองค์การสวนยาง
(อสย.) สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่าง

ยาง (สกย.) สถาบันวิจัยยาง บริษัท ร่วมทุน
ยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (เออีโก้)
และนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรม
หม่อนไหมในฐานะมิสเตอร์ยางพาราหารือ
ถึงสถานการณ์ราคาขางพาราที่ตกต่ำมา
ตั้งแต่เปิดตลาดปี 2557 โดยปัจจุบันราคา
ขางเฉลี่ย 68.80 บาท/กิโลกรัม (ก.ก.) จาก
ปกติที่ช่วงนี้ควรอยู่ที่ 71 บาท/ก.ก. อย่างไร
ก็ตาม เออีโก้ประเมินว่าราคาขางที่ 68.80
บาท/ก.ก. จะเป็นราคาต่ำสุดในปี 2557 แล้ว
เพราะหลังจากนี้เป็นช่วงยางผลัดใบหรือ
ช่วงปิดกรีดยางจะออกสู่ตลาดน้อยกว่า
ความต้องการของตลาด



ข่าวสด

วันที่ : อาทิตย์ 19 มกราคม 2557

ปีที่ : ฉบับที่: 8,452 หน้า: 9

คอลัมน์ : โรงผลิตน้ำ



โรงผลิตน้ำ - ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดโรงผลิตน้ำดื่มศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร เพื่อให้บริการน้ำดื่มราคาพิเศษแก่ประชาชนที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ฯ นับแสนคนในแต่ละปี และเป็นสวัสดิการเจ้าหน้าที่



นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะ
ดูงานการผลิตและการตลาดมะพร้าวน้ำหอม แปลงมะพร้าวน้ำหอม
อินทรีย์ ณ วิสาหกิจชุมชนเคชาธรผลิตผลไม้ปลอดสารพิษ การ
แปรรูปมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออก บริษัท เอ็นซีโคโคเนท จำกัด
อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และการผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่ง
ออก ที่สำนักงานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักและผลไม้ปลอดก๊วยสารพิษ
อ.ดำเนินสะดวก

เพื่อดูการผลิตที่มีคุณภาพและการรวมกลุ่มเกษตรกรก็มีความ
สำคัญจะทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีคุณภาพยิ่งขึ้น มีความก้าวหน้ามี
ความสนใจให้เข้ามาร่วมงานกัน มีความตั้งใจที่จะพัฒนาการเกษตร
ให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ จะทำให้การเกษตรมีคุณภาพมากที่สุด
สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้เป็นอย่างดี

“ให้พี่น้องเกษตรกรผลิตมะพร้าวให้มีคุณภาพดีและทนทานเพื่อ
เพิ่มมูลค่าในการจัดตลาดต่างประเทศ”

กันยวิษฐ์



บ้านเมือง

วันที่ : อาทิตย์ 19 มกราคม 2557

ปีที่ : ฉบับที่: 3,704 หน้า: 4

คอลัมน์ : เทศกาลโคนม



เทศกาลโคนม...นพดล ตันวิเชียร รอง ผอ.รักษาการผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย
แถลงข่าวเปิด "อุตสาหกรรมโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2557 นำอุตสาหกรรมแม่เหล็ก้าวหน้าใน
อาเซียน" โดยมี มิก ทองระย้า และ สันติ-ธีรภา เจริญพงษ์ปรีชา ร่วมด้วย ที่ ร.ค. เอ็มเออี



'บุรีรัมย์'ระดมพญาฆ่าเชื้อป่อง 'หวัดนก'

●บุรีรัมย์-ปศุสัตว์เมืองบุรีรัมย์ ส่งทุกอำเภอ ระดมเจ้าหน้าที่ไปพรมออกเอกซเรย์ฉีดพ่น ยาฆ่าเชื้อในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชมนกที่มีนกอพยพหนีหนาวเข้ามาอาศัยหลังอากาศเย็นต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก

นายพจน์กิริรัตน์ เนียมจ้อย ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้สั่งการให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ระดมเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วป้องกันและแก้ไขโรคไข้หวัดนก ลงพื้นที่ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อชนิดปุ๋ยพรมในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะตามพื้นที่ชุ่มน้ำ แหล่งท่องเที่ยวชมนกต่างๆ ที่มีอยู่หลายแห่งในจังหวัด เช่น บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยคตสด อ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสทนมรมิน อ.ประโคนชัย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคงใหญ่ อ.โนนดินแดง

เนื่องจากช่วงนี้ได้มีนกหนีหนาวจากถิ่นไซบีเรีย อพยพเข้ามาหากินและทำรังวางไข่เป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการป้องกันและตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงที่เื้อต่อการระบาดของโรคได้ง่าย

พร้อมกันนี้ยังกำชับให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทุกอำเภอ สุ่มเก็บตัวอย่างนก หรือสัตว์ปีก ทั้งให้ทำความรู้ สร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยว ชาวบ้าน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ที่อยู่ตามชุมชนใกล้เคียงรอบพื้นที่ชุ่มน้ำและพื้นที่ที่มีนกอพยพหนีหนาวอาศัยอยู่ เพื่อร่วมเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของของโรคสุสัตว์และคนในอีกทางหนึ่งด้วย

ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ยังระบุว่า ในช่วงนี้หากประชาชนที่อยู่ใกล้พื้นที่ที่นกน้ำหรือนกอพยพอาศัยอยู่ หากพบเห็นนกและสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติให้เร่งแจ้งปศุสัตว์จังหวัดอำเภอที่ใกล้บ้านเพื่อที่จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจพิสูจน์ เพื่อดำเนินการป้องกันการระบาดของโรคพร้อมทำลาย ส่วนซากสัตว์ปีกที่ตายห้ามประชาชนนำไปรับประทานเด็ดขาดควรเผาและฝังกลบทำลาย พร้อมตั้งรอยโรยฆ่าเชื้อด้วยปูนขาวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกได้อีกทางหนึ่งด้วย



ทุกข์ซ้ำรัฐลดยแพนnapริง 5 ล.ไร่

เมินจ่าน่าเสี่ยงขาดทุนอ่วมต้นละ 1,500 บาท

เกษตรกรวอนช่วยพยุงราคาปลดหนี

โพสต์ทูเดย์ รัฐบาลส่งสัญญาณผิดพลาด ส่งผลชาวนาแท้ทำนาปรังปี 2557 แล้วกว่า 5 ล้านไร่

นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน นายกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้มีชาวนาทั่วประเทศ โดยเฉพาะชาวนาในเขตชลประทานภาคกลางแท้ปลูกข้าวนาปรังคิดเป็นพื้นที่แล้วกว่า 5 ล้านไร่ สูงกว่าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งเป้าหมายว่าพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2557 จะพื้นที่ไม่เกิน 2 ล้านไร่ ซึ่งสาเหตุที่ชาวนาแท้ทำนาปรัง ทั้งๆ ที่รู้ว่ามีโอกาสขาดทุนสูง เพราะต้นทุนปลูกข้าวอยู่ที่ 8,000 บาท ต่อตัน แต่ราคาข้าวเปลือกเจ้าในตลาดที่ความชื้น 30% หรือข้าวเกี่ยวสดที่ราคาหน้าโรงสีอยู่ที่ 6,000-6,500 บาท เนื่องจากก่อนหน้านี้รัฐบาลส่งสัญญาณมาตลอดว่า จะเดินหน้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 2557 ต่อไป

อย่างไรก็ตาม เมื่อกระทรวงเกษตรฯ

เห็นว่าชาวนาปลูกข้าวนาปรังกันมากก็พยายามสกัดกั้นไม่ให้ชาวนาปลูกข้าวเพิ่ม โดยสั่งเจ้าหน้าที่กรมชลประทานลดการปล่อยน้ำ แต่ก็ส่งผลให้นาข้าวในบางพื้นที่ได้รับความเสียหาย เพราะไม่มีน้ำ

"ชาวนาเขาก็รู้ว่าทำนาเพื่อเป็นหนี แต่เขาไม่มีทางเลือกนัก อย่างชาวนาภาคกลาง 80-90% เขาก็ขายข้าวกันทั้งนั้น และถ้าไม่ปลูกข้าวเวลาจะไปกู้เงินจากเจ้าแม่โรงสี มาใช้จ่าย ซื้อมะพร้าว น้ำมันปลา เขาก็ยอมให้ เพราะถือว่าไม่มีหลักทรัพย์ แต่ข้าวในนาเป็นหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้กับเจ้าหนี้ได้" นายนิพนธ์ กล่าว

นายนิพนธ์ ระบุว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวนาที่ปลูกข้าวนาปรังและมีแนวโน้มขาดทุน รัฐบาลต้องขอความร่วมมือกับโรงสีให้รับซื้อข้าวเปลือกนาปรังจากชาวนาในราคาที่เป็นธรรม และนำข้าวเปลือกที่รับซื้อมาทำเป็นข้าวหนึ่ง เพราะข้าวนาปรังที่มีความชื้น 30% เหมาะสำหรับ

ทำเป็นข้าวหนึ่ง อีกทั้งรัฐบาลต้องช่วยเอกชนทำตลาดข้าวหนึ่ง โดยเฉพาะตลาดแอฟริกา

นอกจากนี้ รัฐบาลควรประกาศว่าจะไม่นำข้าวในสต็อกมาขายในตลาด เพราะตอนนี้ผู้ซื้อไม่มั่นใจข้าวในสต็อกที่เก็บมากกว่า 2 ปีแล้ว ส่วนข้าวในสต็อกที่มีอยู่ก็หาทางระบายในตลาดที่พอจะมีกำลังซื้อชาวไทยได้ เช่น ขายข้าว 25% ไปสู่ตลาดโลก โดยนำปลายข้าวที่เวลานี้ราคาถูกพอสมควรมาผสมเป็นข้าว 25% ขายในตลาดที่มีความต้องการบริโภคข้าวแต่ไม่มีเงินซื้อข้าวคุณภาพสูง ซึ่งจะเป็นการลดภาระในการเก็บข้าวรัฐบาลด้วย

นายนิพนธ์ ประเมินว่า ราคาข้าวสารในตลาดโลกในปีนี้น่าจะทรงตัวอยู่และมี



ปิบุณ วงษ์ตระหง่าน

แนวโน้มปรับลดราคาลงได้อีก เนื่องจากสต็อกข้าวโลกเพิ่มขึ้นจาก 100 ล้านตัน เป็น 108 ล้านตัน ขณะที่ผลผลิตข้าวสาลีที่ใช้บริโภคทดแทนข้าว พบว่าปีนี้มีผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น ส่วนราคาข้าว 5% ของไทยแม้ว่าจะมีการประกาศซื้อขายที่ 420 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งใกล้เคียงกับราคาข้าวเวียดนาม แต่เวลาซื้อขายจริงข้าวไทยขายได้ราคาแค่ 405 เหรียญสหรัฐต่อตันเท่านั้น

นายภูติ ศรีสมุทรนาค นายกสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย กล่าวว่า ชาวนารู้บ่จะทำนาปรังปีแล้วเสี่ยงที่จะขาดทุนแต่จะทำก็ไม่ได้ เพราะการทำนาเป็นอาชีพและชาวนากว่า 80% ต้องเช่าที่ทำนาทั้งนั้น ถ้าเขาไม่ทำคนอื่นก็เขานาไปทำอยู่ดี ขณะที่ข้าวที่ปลูกในนา ชาวนาถือว่าเป็นทองคำที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ได้ ทั้งนี้หากเป็นไปได้อย่างแน่นอนรัฐบาลต้องมีโครงการพยุงราคาข้าวเปลือกที่อย่างน้อยต้องทำให้ชาวนาขายข้าวได้ 1.2 หมื่นบาทต่อไร่ โดยใช้วิธีการชดเชยส่วนต่างราคาข้าวเปลือก

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2557 นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกฯ และ รวม.คลัง ประกาศว่า รัฐบาลรักษาการไม่มีอำนาจอนุมัติโครงการรับจำนำข้าวนาปรังปี 2557 ■



แนวหน้า

วันที่ : อาทิตย์ 19 มกราคม 2557

ปีที่ : ฉบับที่: 11,965 หน้า: 1,10

คอลัมน์ : ๕ จว.บิบบ้างเงินจ่านำข้าวบุรีรัมย์ขีดเส้น ๒๕ ม.ค.ฟ้องเชือดแพ่ง-อาญา

5จว.ยกระดับไล้รบ. บิบบ้างเงินจ่านำข้าว บุรีรัมย์ขีดเส้น25มค. ฟ้องเชือดแพ่ง-อาญา

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่บริเวณถนนสายเอเชีย 117 ขาเข้า กทม. แยกโพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ตัวแทนชาวนากลุ่ม 5 จังหวัด ภาคเหนือ ประกอบด้วย พิจิตร นครสวรรค์ กำแพงเพชร สุโขทัย และ

➡ ต่อ : จ่านำข้าว - หน้า 10

จ่านำข้าว

พินญโลก กว่า 1,500 คน ยังคงปักหลักชุมนุมปิดถนนเรียกร้องกดดันให้รัฐบาลจ่ายเงินจ่านำข้าวเป็นวันที่ 2

โดยนายประกาศิต แจ่มจรัส แกนนำกลุ่มชาวนา กล่าวว่า ตลอด 2 วันที่ชุมนุม ยังไม่มีหน่วยงานหรือข้าราชการระดับสูงของจังหวัดมาให้คำตอบกับชาวนา ดังนั้นในเบื้องต้นชาวนาจึงมีมติปิดถนนต่อไปจนกว่าจะมีเงินจ่ายให้กับชาวนา พร้อมทั้งยกระดับการชุมนุมเป็นการขับไล่รัฐบาล เนื่องจากยังไม่ได้รับคำตอบ และทิศทางการรัฐบาลว่า จะอนุมัติเงินลงมาจ่ายให้กับชาวนาแต่อย่างไร

ต่อมาเมื่อเวลา 13.00 น. กลุ่มชาวนากว่า 500 คน ใช้รถแทรกเตอร์ 4 คัน พร้อมเครื่องขยายเสียง รถอีโก้งประมาณ 10 คัน พร้อมรถกระบะ รวมแล้ว เกือบ 100 คัน ออกเดินทางรณรงค์เชิญชวนชาวนาทั่ว จ.พิจิตร ไปตามถนน อ.บึงนาราง อ.โพทะเล อ.บางมูลนาก อ.ตะพานหิน อ.เมือง และ อ.โพธิ์ประทับช้าง เพื่อให้มาร่วมชุมนุม โดยมีประชาชนออกมายินดีต้อนรับและปรบมือให้กำลังใจตลอด 2 ข้างทาง นอกจากนี้ยังเตรียมเคลื่อนขบวนผู้ชุมนุมเข้าปิดล้อมศาลากลางพิจิตรตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม เพื่อ “ช้ดคาวน” ไม่ให้ข้าราชการสามารถเข้าทำงานได้ และเป็นกรกดดันให้รัฐบาลเร่งจ่ายเงินค่าจ่านำข้าว

วันเดียวกันที่ จ.บุรีรัมย์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวนากว่า 1,000 คน ในพื้นที่ 23 อำเภอของ จ.บุรีรัมย์ ช้กบปักหลักชุมนุมอยู่ที่หน้าที่ศูนย์ราชการจังหวัดเป็นวันที่ 2 เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งจ่ายเงินค่ารับจ่านำข้าว โดยบรรดาแกนนำและตัวแทนเกษตรกรต่างพากันผลัดเปลี่ยนกันขึ้นเวทีปราศรัยโจมตีรัฐบาลและ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ไม่ใส่ใจความทุกข์ร้อนของชาวนา พร้อมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมารับแถลงการณ์และขอเรียกร้องของตัวแทนเกษตรกรที่มาชุมนุม

นายบุญมี ม่วงพาศิ ตัวแทนเกษตรกรเครือข่ายชาวนาบุรีรัมย์ กล่าวว่า ยอดเงินที่รัฐบาลไม่ได้ชำระให้กับชาวนาในโครงการรับจ่านำข้าวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 รวมแล้วเป็นเงินประมาณ 4,173 ล้านบาท จึงต้องออกมาทวงถาม แต่ก็ได้รับการบ่ายเบี่ยงผลัดวันมาเรื่อยๆ จากเดิมที่บอกจะจ่ายให้ก่อนปีใหม่ ก็เลื่อนมาเป็นวันที่ 5 มกราคม และเลื่อนมาเป็นวันที่ 15 มกราคม แต่จนถึงบัดนี้ ก็ยังไม่ได้รับเงินอยู่ดี ขณะที่ชาวนาต้องไปกู้เงินนอกระบบมาเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหนี้สินที่ค้างไว้ เช่น ค่าแรง ค่ารถเกี่ยวข้าว ก็ถูกทวงถามทุกวัน ดอกเบี้ยเงินกู้ก็เพิ่มขึ้น ทำให้เดือดร้อนอย่างแสนสาหัส

ต่อมาเวลา 12.30 น. นายธงชัย ลือออคูลย์ ผู้ว่าราชการ จ.บุรีรัมย์ ได้ลงมาจับจดหมายจากเครือข่ายชาวนาบุรีรัมย์ โดยมีข้อเรียกร้องและจุดยืน 5 ข้อ คือ 1.เครือข่ายชาวนาบุรีรัมย์จะเป็นองค์กรประสานงานในการต่อสู้เรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับชาวนาในพื้นที่ 2.ให้ผู้ว่า

ราชการจังหวัดกำหนดเส้นตายการจ่ายเงินที่ล้างแ่ชวานากายในวันที่ 25 มกราคม 3.รัฐบาลต้องพิจารณาออกเบี้ยจางเงินค่างชำระให้แก่ชวานา โดยนำไปหักคอกเบี้ยเงินกู้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 4.ถ้าไม่สามารถชำระได้ตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนด เครือช่ายชวานาบุรีรัมย์จะยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ให้รับผิดชอบค่าเสียหายในทางแพ่งและทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ฐานปล่อยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ชวานาอย่างใหญ่หลวง และ 5.เมื่อครบกำหนดศทางเครือช่ายชวานาบุรีรัมย์จะร่วมกับองค์กรต่างๆ ในการเรียกร้องทุกแนวทางต่อไป โดย นายธงชัยรับปากจะเร่งทำเรื่องเสนอไปยังรัฐบาลโดยเร็ว